

'บิกตู'เรียกถกกนช.นัดแรกวันนี้

ทำเนียบฯ - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 29 ม.ค. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ประกอบด้วย นายฯ เป็นประธานกรรมการ มีรองนายฯ ที่นายฯ มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย รมว. เกษตรและสหกรณ์ รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รมว.มหาดไทย ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผอ.สำนักงานงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

รวมถึงอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) นายอำพน กิตติอำพน นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นางลดาวัลย์ คำภา โดยมีเลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ อาทิ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำในสภาวะวิกฤติ พร้อมกำกับ ติดตามประเมินผล บูรณาการแผนแม่บทและแผนงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้วันที่ 31 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจำกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ รวมจำนวน 81 คน มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยมาจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 55 คน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 26 คน รวมกับคำสั่งเดิมที่แต่งตั้งให้ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนายสำเร็จ แสงภู่วงศ์ เป็นรองเลขาธิการสำนักงานฯ รวมจำนวน 83 คน

พล.อ.ฉัตรชัย เปิดเผยด้วยว่า โดยในวันที่ 2 ก.พ. นายฯ จะเป็นประธานการประชุม กนช. นัดแรก โดยนายฯ อยากรเห็นภาพการบริหารจัดการน้ำตลอดทั้งแผนการแบ่งกลุ่มงบประมาณในแต่ละปีใช้ในส่วนไหนบ้าง โดยจะแบ่งเป็นงบประมาณปกติ